



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ที่ นพ ๕๑๐๐๑/๒๕๕

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติราชการและปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ทุกส่วนราชการ, ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม และหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้ปรับปรุงการมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการปฏิบัติราชการและปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครพนม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๒๓๘ วรรคสี่ ข้อ ๒๔๒ วรรคสอง (๑) และวรรคสาม เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ดำเนินไปตามนโยบายและแนวทางในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมกำหนด รายละเอียดปรากฏตามบัญชีมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ฯ ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายสมเกียรติ ศิริตัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

บัญชีมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติราชการและปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เลขที่ตำแหน่ง ๑๙-๑-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๑
 แนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ นพ ๕๑๐๐๑/ - ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

ที่	ชื่อ - สกุล	งานที่มอบหมาย
๑	นายศิริพงษ์ แสนสุข รองปลัดองค์การบริหาร- ส่วนจังหวัด เลขที่ตำแหน่ง ๑๙-๑-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๔	๑. กองแผนและงบประมาณ ให้ปฏิบัติราชการและปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกงาน ๒. กองคลัง ให้ปฏิบัติราชการและปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกงาน ๓. กองช่าง ให้ปฏิบัติราชการและปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกงาน ๔. กองพัสดุและทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติราชการและปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกงาน
๒	นายธรรมรัตน์ สิงห์ศรี รองปลัดองค์การบริหาร- ส่วนจังหวัด เลขที่ตำแหน่ง ๑๙-๑-๐๐-๑๑๐๑-๐๐๓	๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ปฏิบัติราชการและปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกงาน ๒. กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ปฏิบัติราชการและปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกงาน ๓. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม ให้ปฏิบัติราชการและปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกงาน ๔. หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติราชการและปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกงาน

หมายเหตุ

๑. ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหน้าที่บังคับบัญชา กำกับ ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๒. กรณีผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำดับที่ ๑ ไม่อยู่ปฏิบัติราชการหรือ
อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ดำเนินการ ดังนี้
 - ๒.๑ กรณีผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำดับที่ ๑ ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้เสนองาน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลำดับที่ ๒
 - ๒.๒ กรณีผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำดับที่ ๒ ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ
หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้เสนองาน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ลำดับที่ ๑
๓. ให้ผู้รับมอบอำนาจรายงานผลการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดทราบทุกสัปดาห์ กรณีเร่งด่วนให้รายงานทันที
๔. การมอบอำนาจไม่ตัดอำนาจหน้าที่ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีอยู่ตามกฎหมาย
ที่จะดำเนินการโดยมีพักต้องบอกกล่าวให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทราบล่วงหน้าทุกกรณี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

(นายสมเกียรติ ศิริตัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม